

Thư cảm ơn của Nữ Tu Isave Lê Thị Gương Ntba (10/11/2014)

Phan Rang ngày 10 tháng 11 năm 2014. Kính thưa cha và Quý Ân Nhân Hội Bác Ái Phao lô, Nhân dịp chuẩn bị Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến. Con xin thay mặt các Chị em trong Cộng Đoàn và các Gia đình nghèo tại địa phương Kính chúc Cha và Quý Ân Nhân một Mùa Giáng Sinh tràn đầy Niềm Vui và một Năm mới An Bình Hạnh Phúc. Sau đây cho phép con được chia sẻ chút tâm tình của mình nhân dịp cuối năm. Thưa Cha và Quý Ân Nhân kính mến. Từ khi con được Tu Hôi sai đi Truyền Giáo tại vùng địa phương này, qua hai năm liền chúng con nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Hội một số tiền để lo cho những gia đình Nghèo, khó khăn. Năm nay chúng con rất lo lắng vì không biết Hội có còn giúp đỡ chúng con nữa không. Thật không ngờ Hội đã giúp chúng con thật sớm và số tiền lại tăng thêm. Chúng con chỉ biết Tạ Ơn Chúa và cảm ơn Cha và Quý Ân Nhân đã thương chia sẻ cho chúng con bằng cả tấm lòng, đầy tình Chúa và tình người.

Đứng trước những nhu cầu của người nghèo thì thật là mênh mông, nhưng chúng con sẽ cố gắng tận dụng hết sức có thể để đáp ứng những nhu cầu khẩn thiết, đặc biệt ưu tiên cho những người nghèo khổ bất hạnh nhất. Những dạng người nghèo chúng con quan tâm trong năm 2014 – 2015:

- Những gia đình thất nghiệp – đói ăn, đưa đến nhiều bệnh tật. Chúng con đang cố gắng tìm thầy chạy thuốc cho họ. - Trẻ em suy dinh dưỡng, còi xương vì thiếu ăn không thể tự đi đứng được, chúng con phải chu cấp gạo, thịt và sữa cho mẹ và bé hằng tháng. - Một người mẹ có 6 người con bị mắc bệnh suy thận nặng, 3 người con lớn phải nghỉ học đi làm thuê làm mướn, giúp việc nhà để kiếm tiền nuôi các em và chạy thận cho mẹ hy vọng sẽ kéo dài sự sống của mẹ. - Có những người nghèo già neo đơn sắp chết mà không có tiền mua hòm để chôn cất. - Những căn nhà đất siêu vẹo vì do mưa lũ đang cần phải xây dựng lại. - Ngoài những công việc lo cho người nghèo trong vùng chúng con còn phải chu toàn sứ mạng của Tu Hội giao phó:

1. Chúng con có một phòng chăm cứu tử thiện, đặc biệt cho các bệnh nhân nghèo các nơi trong tỉnh Ninh Thuận đến chữa bệnh mỗi ngày, trung bình từ 40 – 50 bệnh nhân. Chúng con thường chăm cứu các bệnh sau đây: tai biến mạch máu não, liệt thần kinh số 7, thần kinh tọa, viêm cơ khớp, đau đầu, mất ngủ v.v... Các bệnh này điều trị đông y rất hiệu nghiệm. 2. Ngoài ra, chúng con có một lớp học tình thương khoảng hơn 30 em, với nhiều trình độ khác nhau từ lớp 1 – 5 (giúp các em ăn một bữa cơm trưa). Lý do vì kinh tế gia đình các em quá khó khăn chuyên làm thuê làm mướn nên không có khả năng đến trường, một số em bị khuyết tật trí não nên không đủ điều kiện nhập học trường phổ thông. Vì vậy các em cần sự đồng hành, chăm sóc, giáo dục giúp xóa nạn mù chữ, giáo dục nhân bản ngõ hầu giúp các em sớm hòa nhập với xã hội và sống xứng đáng với phẩm giá của con người nhất là con của Chúa.

Kính thưa Cha và Quý Ân Nhân, Đòi chút việc lành chúng con đang làm và sẽ cố gắng thực hiện cho người nghèo trong năm tới, xin Cha và Quý Ân Nhân cầu nguyện cho chúng con trong Sứ Mệnh phục vụ nơi môi trường địa phương này. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn Cha và Quý Ân Nhân trong Hội Bác Ái Phao lô. Nguyện xin Thiên Chúa đồng hành, chúc lành cho công việc Mục vụ của Cha và công việc Từ Thiện của Hội đang thực hiện. Kính thư Thay mặt Cộng Đoàn Nữ Tu Isave Lê Thị Gương Ntba

Gia đình thất nghiệp, đói ăn - bệnh tật. Sống bằng nghề lượm ve chai.

Gia đình thất nghiệp, thiếu ăn. Bé lên 3 tuổi nhưng không thể tự đi đứng được.

Người mẹ có 6 người con, bị bệnh suy thận nặng. 3 người con nghỉ học để nuôi mẹ và các em. Đây là 2 người con gái nghỉ học, làm mướn : giúp việc

nhà. 1 người anh trai làm nghề bốc vác.

veo do ngập lụt.

Thiện.

neo đơn, bệnh tật, đang hấp hối...

http://conduongtinhyeu.org/D_1-2_2-126_3-126_4-959/

Lớp học Tình Thương.

Căn nhà bằng đất, sắp siêu

Phòng Chăm Cứu Tử

Cụ già